

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.88 แข็งค่า หลังตัวเลข PCE สหรัฐออกมาตามคาด ตลาดรอปัจจัยใหม่

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 35.88 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.10 บาท/ดอลลาร์ โดยค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังตัวเลขดัชนีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่เดิม ตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องจับตาดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ช่วงต้นเดือน โดยราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อวานนี้ทุกธนาคารต่างชาติขายหุ้นจำนวนมาก

"บาทแข็งค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวาน แต่วันนี้ต้องจับตาดู Flow ช่วงต้นเดือน" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.80 - 36.05 บาท/ดอลลาร์

### \*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 150.24 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.75 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0806 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0842 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.924 บาท/ดอลลาร์

-"รัฐบาล" ประกาศดึงลงทุน ครั้งใหญ่รอบ 20 ปี ชดเชยทศวรรษ ที่สูญเสีย หวังไทยผงาดฮับโลจิสติกส์ คิกออฟแผนอัปเกรดสนามบินทั่วประเทศ ดันสุวรรณภูมิติดท็อป 5 ของโลก ยันเดินหน้ออีซี เร่งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เร่งไฮสปีดเทรนด่ กทม.-หนองคายเชื่อมลาว-จีน "พรหมินทร์" มั่นใจหนุนเพื่อไทย เป็นรัฐบาลอีกรอบ ทอท.เร่งสร้างปัญหาสนามบินแออัด พร้อมทุ่มงบ 1.8 หมื่นล้าน ขยายเพิ่ม

-"พาณิชย์" กางยอดใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA ปี 2566 ทะลุ 8.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟังอาเซียนครองแชมป์ พร้อมคาดแนวโน้มปี 2567 ยังโตต่อ การันตีทุเรียนสดยังปักธงเบอร์ 1 ตลาดจีน

-รพท. ชี้ "แบงก์ไร้สาขา" เนื้อหอม หลังมีผู้สนใจร่วมขอ "ไลเซนส์" เพียบ ตบเท้าเข้ามาหาหรือ "แบงก์ชาติ" เกิน 3 รายแล้ว ขณะที่หลักเกณฑ์ดำเนินธุรกิจคาดคลอดภายในเดือนมี.ค.67 ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ชี้ใช้เวลาพิจารณาผู้ยื่นสมัคร 9 เดือน ก่อนประกาศ "ผู้ได้ใบอนุญาต" กลางปี 68

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 2.8% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี และปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 215,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา คาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

-ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (29 ก.พ.) หลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน และดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันเมื่อเทียบกับยูโรและเยน โดยดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นหลังจากอ่อนค่าในช่วงเช้าซึ่งถูกกดดันจากการที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนม.ค.ที่เป็นไปตามคาดการณ์

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี (29 ก.พ.) ขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และชะลอตัวจากเดือนธ.ค.

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ ได้แก่ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนก.พ.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้